

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๒๕๖๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในงานเลี้ยงวันครู ของทุกปีการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข จำนวน ๑ ฉบับ
ปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ตัวอย่างป้ายรณรงค์ “งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่” จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรณรงค์จัดกิจกรรมงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่
และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงยินดีให้
ความร่วมมือในการรณรงค์จัดกิจกรรมงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการขับเคลื่อน
และขยายผลจากโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” โดยมีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน
ช่วยขับเคลื่อนการสร้างค่านิยมปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ อบายมุข แก่สังคม โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นแบบอย่าง และเป็นผู้เป็นที่ดีในการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยที่ผ่านมาได้ยกย่องครูดี
ไม่มีอบายมุขต่อเนื่องเป็นปีที่ ๘ ซึ่งสังคมให้การตอบรับและชื่นชมเป็นอย่างดี นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “รณรงค์การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่” ไปยังโรงเรียน
ในสังกัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moral.group@hotmail.com



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน และปราบปราม และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ป้องกันปัญหาผู้เสพติดรายใหม่ และให้การช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ที่สืบเนื่องสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดสู่สถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาดังกล่าวจึงให้หน่วยงาน สถานศึกษาปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
๒. ให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นสถานที่ปลอดจากการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. ให้ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
๔. ห้ามนักเรียน นักศึกษา สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่สวมเครื่องแบบของสถานศึกษา
๕. ให้สถานศึกษาสอดแทรกและเน้นย้ำ เรื่อง พิษภัยของการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการเรียนการสอนทุกระดับ
๖. ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างวัฒนธรรมด้านสุขภาพอนามัย ดัดป้ายห้ามสูบบุหรี่ และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานศึกษาทุกระดับ
๗. ให้หน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษาสนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านพิษภัย จากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑x๓ เมตร

"งานเลี้ยงฉลองคุณครู
ตลอดเหล่า เบียร์ บุหรี่"
ด้วยพลังครูดีไม่มีอบายมุข

Logos at the bottom right include: Thai National Emblem, Thai National Flag, Krut (ครูดี), SSS (สสส), and other educational and health-related logos.

ป้ายประชาสัมพันธ์งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ฯ



ขนาด ๑x๓ เมตร